

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : โพสต์ทูเดย์		52212219
Date : 24 เม.ย. 2552	Page : D7	No :

วนาศรม...อีกทางเลือก

เมื่อเยือนเชียงราย

Checking in

...ร้อยตะวันพันดาว

ที่ผ่านมา วนาศรม รีสอร์ท ไม่ได้ถูกโปรโมตเท่าไรนักอาจเพราะปัญหาบางอย่างที่ยังติดขัดจนทำให้ที่นี่ไม่พร้อมเปิดต้อนรับแขกทั่วไป จะรู้จักกันก็เฉพาะในวงแคบๆ เท่านั้น

ถ้าถามคุณตอนนี้ว่า รู้จัก “วนาศรม” ไหม...เกินครึ่งอาจบอกได้เลยว่าไม่รู้จักรู้จัก ฉันเองตอนแรกก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่นี่หน้าตาจะเป็นอย่างไรหนอ เพราะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้นเวลาเดินทางไปเชียงรายแล้วจะเช็คอินพักที่มหาวิทยาลัยก็ดูกระไรอยู่

แต่ความคิดนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะได้เห็นวนาศรมกับตา แล้วก็ต้องสลัดความคิดเก่าเสียใหม่ ให้กลายเป็นว่ามาเชียงรายแล้ว...เลือกพักวนาศรมดีกว่า

แม้เป็นรีสอร์ทที่อยู่ในอาณาเขตของมหาวิทยาลัย แต่การสร้างวนาศรมกลับแตกต่างจากรีสอร์ทที่เป็นสถานที่ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิชาการ โรงแรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะวนาศรมแห่งนี้ได้รับการเนรมิตขึ้นมาด้วยความตั้งใจเพื่อให้ที่นี่เป็นรีสอร์ท และตั้ง

เป้าไว้ว่า ห้ายที่สุดแล้ววนาศรมจะดองกลายเป็นสวรรค์ของคนรักสุขภาพให้ได้

อาคารห้องพักสร้างขึ้นมาเสียดิบตีภายในห้องนอกจากมีพื้นที่กว้างขวางแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ห้องอาบน้ำก็กว้างขวาง มีให้เลือกทั้งจะแช่ตัวในอ่างน้ำหรือยืนอาบน้ำใต้ฝักบัวเย็นฉ่ำ ส่วนห้องพักที่เป็นวิลลาซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังนั้น ก็ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำที่กลับลกลายเป็นวิวชั้นเลิศ ให้แขกได้เพลิดเพลินไปกับความสบายของสายน้ำที่พล้วไหลวามต้องแรงลม วิลลาเหล่านี้ภายในแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน แยกมุมรับแขกและห้องนอนไว้อย่างชัดเจน

ในยามที่เดินทางมาถึง คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยเวลคัมดริงกับบิโกงลิอบบีที่เปิดโล่งทุกด้าน ใกล้ๆ กับลิอบบีคือห้องอาหารแห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ตื่นเช้าเวลาเดินขึ้นมารับประทานอาหารเช้าที่นี่เหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัว

ถัดจากห้องอาหาร ไล่จากเนินเขาลงไปคืออาคารห้องพัก เดินลงไปอีกจะพบอาคารสปาซึ่งมีบริการทั้งนวดน้ำมันและนวดไทย ห้องทรีตเมนต์ที่นี่ใหญ่โตมาก มีห้องน้ำในตัวแทบทุกห้อง ส่วนห้องนวดไทยนั้นก็ดูเรียบง่ายสบายตา จากอาคารสปาคุณจะได้เดินมาถึงสระว่ายน้ำที่อยูใก้ๆ กับวิลลา ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำดังที่เล่าไว้